



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๐๕๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีข้อเสนอแนะ เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเงินรายได้ ค่าสมัครสอบคัดเลือก และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการเงินรายได้จากค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ติดตามการดำเนินงาน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อยู่ระหว่างการนัดหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และขอกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และจะสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อกรรับนักศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้มีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเร่งดำเนินการ และนำข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป (วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ได้รายงานความก้าวหน้าว่า จะนำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการ Dean Forum เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม โดยให้บุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องของแต่ละคณะ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

๒. เนื่องจากได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยเงินรายได้บางส่วนจะนำไปสนับสนุนการดำเนินการ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการรับนักศึกษา และเนื่องจากในปัจจุบันพบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรภายในฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักบริหารฯ ควรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สำนักบริหารฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ